

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 825/UBND-KTTH

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2022

V/v thực hiện phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP và triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Để thực hiện giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, chuẩn bị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (bao gồm các chủ đầu tư) và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, nội dung như sau:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh mục và vốn ngân sách trung ương (bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước và ngoài nước) năm 2022, kê cả bổ sung kế hoạch vốn đối với những dự án được phân bổ năm 2021, chưa thực hiện giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn nhưng không được phép kéo dài sang năm 2022.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian các chủ đầu tư gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2022.

2. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, phân đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu sở, ngành và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu sở, ngành và địa phương phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục; rà soát điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt...; chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đối với các chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cũng là tiêu chí xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022; nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết với Đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm năm 2022; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo ngay về Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở chuyên ngành để hỗ trợ giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc triển khai nhanh, có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023, giao Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 làm cơ sở lập kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tình hình triển khai thực hiện các dự án cũng như nhu cầu, khả năng sử dụng vốn, các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương theo quy định.

Sau khi có thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư từ các bộ ngành trung ương và báo cáo của Sở Tài chính, các chủ đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cân đối, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Thời gian gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư đến ngày 28 tháng 7 năm 2022.

(Đính kèm mẫu biểu chi tiết báo cáo)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và địa phương tập trung thực hiện, hoàn thành kế hoạch vốn năm 2022 và lập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, báo cáo đúng thời gian quy định. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT.

(Đính kèm Nghị quyết số 77/NQ-CP và số 80/NQ-CP)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phước